

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 25

ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	น.ส. กนิษฐา อินทวิวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2	นาง กัญตรดี ศรีงาม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3	น.ส. กันติชา จุ๋หมื่นไวย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4	น.ส. กันยารัตน์ ดีนิคม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5	นาย กิตติชัย คำจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6	น.ส. จันทนา คำหา	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7	น.ส. ชนิษฐา ลาภบุญเรือง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8	น.ส. ชนิดา พูนวิสิษฐกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9	นาย ธนภฤช ดิบทิพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10	นาย ประวิทย์ ภัทรสัตยากร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11	ส.อ. พศพันธ์ ศุขเกษม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12	น.ส. พิมพ์พร แก้วเกตุ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13	น.ส. พุทธา จาริกจินตามณี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14	น.ส. ภัทรานิษฐ์ งามมี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15	น.ส. วชิรี กุระโท	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16	น.ส. ศิวกานต์ สมศักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17	น.ส. อุบลรัตน์ สารสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18	นาย กิตติคุณ จิวไม้แดง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
19	น.ส. เกศราภรณ์ สิทธิ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
20	น.ส. ขวัญกลม ใจกล้า	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
21	นาย ญัฐนันท์ ช่างพลี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
22	น.ส. บุศรินทร์ เลิศเกียรติพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
23	น.ส. ปิยานุช อุปสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

24	น.ส. พิริยาภรณ์ บรรจงทรัพย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
25	น.ส. เฟลินทิศ สวมมอญ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
26	น.ส. วรารัตน์ สองเมือง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
27	นาง ภาณุภา นิลอุบล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
28	น.ส. มลฤดี มาลา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
29	น.ส. มะลิวัลย์ แสนรักษ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
30	น.ส. ยมนา ยมโดย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
31	น.ส. รัตนา พิบูลย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
32	นาง วรณลลิตา สมหมาย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
33	น.ส. กาญจนา แขนุนทด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
34	น.ส. อรทัย การภักดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
35	นาย อานนท์ งดตสูงเนิน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
36	น.ส. อาภาวดี อินหา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
37	น.ส. เอรಾವัน คชบุตร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
38	นาง จุฑาทิพย์ สีดาพาลี	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมพัฒนาที่ดิน
39	น.ส. ธัญลักษณ์ เจริญพรภักดี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมพัฒนาที่ดิน
40	นาย อภิชัย ศรีชัย	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมพัฒนาที่ดิน
41	ว่าที่ ร.ต. ศิริศักดิ์ จำลองสอง	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมพัฒนาที่ดิน
42	นาง สุวรรณมา งามสิทธิโชค	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมพัฒนาที่ดิน
43	น.ส. เสาวณีย์ นาแซ	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมพัฒนาที่ดิน
44	น.ส. กณิศ ชัยทับ	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
45	น.ส. กนกรส ทองสุคดี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมวิชาการเกษตร
46	นาย จรุณ คงสัตย์	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
47	น.ส. ดรุณี ต้องเคียน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
48	นาย บุศย์ คำนันท์	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
49	น.ส. ปราณี สมกระโทก	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
50	นาย ปิยะวิทย์ ทองรุ่ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรมวิชาการเกษตร
51	น.ส. พัชนี คชรินทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร

52	นาย ภาสนัยน์ หมุดใจ	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
53	นาย ยุทธพงษ์ รักเพื่อน	วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ	กรมวิชาการเกษตร
54	นาย วัชรภูมิ ชันอาษา	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
55	นาย ณัฐกร โยเหลา	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
56	นาย สมชาย จันทร์หอม	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
57	นาง สุวีณ์ มนต์ประสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
58	น.ส. อรอนงค์ ราชพันธ์	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	กรมวิชาการเกษตร
59	น.ส. กิตติญา แก้วบุญเรือง	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
60	น.ส. เกวลิน กาวารี	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
61	น.ส. คณิตา ตระกูลทองดารา	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
62	น.ส. เครือฟ้า สงเนียม	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
63	น.ส. จันทร์เพ็ญ สร้อยรัก	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
64	นาย จาตุรงค์ สาแซ	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
65	นาง จีรานุช แข็งแรง	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
66	นาง ชุพิศ จอมไพรศรี	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
67	น.ส. ณชญาดา พูลคำ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
68	นาย ณัฐพงษ์ เจริญรัมย์	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
69	นาง ณิชกานต์ ตันฎ	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
70	น.ส. ดลนภา ชันทเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
71	น.ส. ทัดพิชา บัวจันทร์	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
72	นาย ธนกิจ เวินชุม	นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
73	นาย ธนเดช พาร์ตัน	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
74	นาย อีร์เดช ฉัตรธีรภัทร์	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
75	น.ส. นงคาร มามิดา	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
76	น.ส. นภัทร หนยิ้ม	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
77	น.ส. ทัดพร ฉันทา	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
78	น.ส. นีรนุช ทองน้อม	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
79	น.ส. เนรัญชรา เดชผล	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์

80	น.ส. บังอร วงษ์สีดา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
81	น.ส. เบญญาทิพย์ ปลักปลา	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
82	น.ส. ปณิตดา ยอดประเสริฐ	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
83	น.ส. ปวีณสมร ดาวเรือง	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
84	น.ส. ปาณิสรา ยะพลหา	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
85	นาย ปิยะณัฐ พุ่มดอกไม้	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
86	น.ส. พรจณพรรณ ไกรศิริ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
87	น.ส. พูลทรัพย์ ไชยวงศ์	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
88	นาง เพียงฤทัย มีสุข	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
89	น.ส. ภัชรา ใจอารีย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
90	นาง เยาวดี บุญประสาน	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
91	น.ส. วันทนา แยมทัศน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
92	น.ส. สุพรรณษา พิมพ์เสนา	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
93	น.ส. สุภวรรณ อัมพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
94	น.ส. สุริพร อูสาพรหม	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
95	น.ส. เสาวนิตย์ ประคองสิน	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
96	นาย อลงกรณ์ คงชิต	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
97	นาง กัญญา มະนุ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
98	น.ส. เกษรินทร์ อัครนิตถิน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
99	น.ส. จิตลดา ไชยวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
100	น.ส. ณัฐธยาน์ จำปาทอง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
101	นาง ทิพย์วิมล พลเยี่ยม	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
102	นาย ธีรยุทธ ใจแข็ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
103	น.ส. วินันท์ ปอกปา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
104	น.ส. ศิริรัตน์ อุพทุม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
105	นาง สริญญา ศิวลิษฐ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
106	น.ส. สุภาพร กิตติอุดมพานิช	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
107	นาย สุริยะ ลิกตะไชโย	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

108	น.ส. กมลพรรณ สุโตทอง	นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
109	น.ส. วันวิสาข์ สุดใจ	เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
110	น.ส. สมใจ สูงเจริญ	เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
111	น.ส. สุภารัตน์ ทานันไชย	เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
112	น.ส. ธนิตา ไซตอณนธ์	นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
113	นาย กำพล คำนิงพล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมการข้าว
114	น.ส. เกษมณี พันใจ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
115	น.ส. ชิดชนก ก่อเจดีย์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
116	นาย ชินกร ท้าวพิมพ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
117	นาง ทัดทิมา บุตรษา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กรมการข้าว
118	นาย ธนะกิจ สุริยะธง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรมการข้าว
119	น.ส. นงลักษณ์ ปิ่นเพ็ชร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
120	น.ส. เบญจวรรณ สุขประสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมการข้าว
121	นาย ปิยะพงษ์ ต้อยหะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมการข้าว
122	นาง ผกามาศ ทับทิมทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
123	นาย ภัทระ ลูกรักษ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
124	นาย ภูมิ ทองเนื้อห้า	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
125	น.ส. วรณยุพา สิบห้ำ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
126	น.ส. วิมลพรรณ สอนทอง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
127	นาง ศรีวารภรณ์ พรหมวงศ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
128	น.ส. สุภาพร นุชท่าโพ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรมการข้าว
129	นาย อาธร พรบุญ	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	กรมการข้าว
130	นาย ภูสิษฐ์ บุญปลุก	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
131	น.ส. วรัญชิตา ปลูกใจ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
132	นาง สุวิมล สุขเจริญ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
133	น.ส. อรรจนี สมศรี	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
134	น.ส. อรุณโรจน์ ศรีเจริญโชติ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร